

18

ภูมิปัญญาไทย

อำพน ศิริคำ

น้ำมันโพลตะไคร้หอม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญา ของ สมธ เข้าเพ็ง



นางอนงค์ (ภรรยา) ผู้สนับสนุนด้านผลิตและตลาด

แผนโบราณมาตั้งแต่ยังบวชอยู่ โดยศึกษาจากตำรับตำรายาแผนโบราณ จากปู่ ยา ตา ยาย ต่อมา ปี 2509 ได้มีพระจุดธูปบวชอุทิศถวายให้พ่อตา ก็ทดลองทำตามและใช้เอง และเดินขายตามหมู่บ้านต่างๆ ตักขาย 3 บาท 5 บาท ขายได้วันละ 40-50 บาท ก็ถือว่ามากแล้วในยุคนั้น ต่อมาก็ขายแบบเงินเชื่อคือให้ทดลองกินก่อน ครึ่งต่อไปก็เก็บเงิน

ตามคัมภีร์แพทย์สมุฏฐานธาตุทั้ง 4 รับผิดชอบตามอาการของผู้ป่วย โดยมีสมุนไพรนานาชนิดทั้งไทยและเทศ

ปี 2544 และ 2545 ก็ซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่มอีกปีละ 1 คัน เพื่อให้ลูก 2 คน ออกไปตระเวนขายพร้อมสามีตามที่ตั้งใจ ทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ในระหว่างการผลิตและขายนั้น ก็มีการ

ปัจจุบัน ได้มีการปลูกพืชสมุนไพรส่วนหนึ่งไว้ที่สวนหลังบ้าน และรับซื้อจากสมาชิกภายในอำเภอเขาสวนกวาง เช่น หัวโพล (ว่านโพลตะไคร้หอม ขนาด เป้า ฯลฯ

นางอนงค์ ภรรยาของนายสมธ บอกว่าอดีตเราใช้โพลมาตำและพอกเพื่อแก้อากาปวดบวมตามข้อหรือบริเวณพักขาต้นเขี้ยว คุมมาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้การพอกฯ จึงได้เป็นน้ำมันบรรเทาอาการที่สวยงาม และได้ผลโพลตะไคร้หอมใส่เข้าไปด้วย

นอกจากนี้ ได้เล่าเคล็ดลับบางส่วนในผลิตน้ำมันโพลตะไคร้หอมให้ฟังว่า ใช้หัวโพลสดปอกเปลือก ผ่านเป็นแว่นๆ ใส่ในน้ำมะขี้จากนั้นใช้ใบและต้นตะไคร้หอมใส่ลงไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 5-6 ชั่วโมง แล้วนำผสมกับพิมเสน ซึ่งหัวโพลที่ใช้จะต้องเป็นโพลที่แก่จัด อายุ 12 เดือน จึงจะได้ผลดี

สำหรับคลินิกสมุนไพรแผนโบราณแห่งนี้ มียาสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิด เช่น กระสายเส้นแก้เส้นตึง ยาโรคไตปวดบั้นเอว บำรุงกระดูกและไขข้อเสื่อมบำรุงข้อ ยาน้ำมันไทย แก้ปวดขา แขน หลัง และหัวเข่า เลือด-น้ำเหลืองแก้ผื่นคันตามตัว ช้ำมีเห

นายสมธ กับน้ำมันโพลตะไคร้หอม และยาสมุนไพรอื่นๆ ที่ใช้รียนต์ไปตระเวนขายตามที่ตั้งใจ

น้ำมันโพลตะไคร้หอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเคี่ยวส่วนผสมของโพล ตะไคร้หอม น้ำมันงา และส่วนผสมต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ นายสมธ เข้าเพ็ง แพทย์แผนโบราณ ใช้ทาหรือสเปรย์และนวดตามที่ตั้งใจ ของร่างกาย แก้อาการปวดตามข้อ บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว แมลงสัตว์กัดต่อย สุดคมแก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย

นายสมธ เข้าเพ็ง อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โทร (09) 711-5542, (043) 449-143 จบการศึกษาระดับ ป 4 แต่ด้วยความที่สนใจด้านสมุนไพร จึงใช้เวลาหาความรู้ด้านแพทย์แผนโบราณด้วยการเรียนด้านเภสัชกรรม (การปรุงยา) และด้านเวชกรรม (การตรวจรักษา) และได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขจังหวัด ให้เปิดเป็นสถานพยาบาลแผนโบราณ นอกจากนี้ยังใช้รถยนต์ออกไปตระเวนขายตามที่ตั้งใจ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และทำรายได้อยู่ในระดับน่าพอใจ

นายสมธ ให้ข้อมูลถึงความเป็นมาของเด็ก



ส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพรปลูกไว้ที่สวนหลังบ้าน



ได้รับความสนใจจากลูกค้าทุกระดับ

ปรากฏว่าขายดีขึ้นเรื่อยๆ คือได้วันละ 70-80 บาท เดินขายอยู่ประมาณ 1 ปีเศษๆ ก็มีเงินซื้อรถจักรยาน ตามด้วยรถมอเตอร์ไซด์คันที่ 1 และคันที่ 2 ตามลำดับ

ปี 2525 ได้เรียนด้านเภสัชกรรมแผนโบราณและสอบได้ในบัณฑิตยา ศึกษาด้านเวชกรรมแผนโบราณอยู่หลายปี และได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาลแผนโบราณ

ปรับปรุงสูตรยาสมุนไพรหลายชนิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2546 ได้ผลิตน้ำมันโพลตะไคร้หอมบรรจุขวดมีหัวฉีด (สเปรย์) เหมือนกับน้ำหอม ทำให้สะดวกต่อการใช้ ได้รับความสนใจจากลูกค้ามาก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นพระเอกของบรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอท็อป ระดับ 4 ดาว สำหรับสมุนไพรที่ไม่ใช่

แต่พืชท้องถิ่น น้ำมันสะท๊อง น้ำมันเหลืองนิยมนวดแก้วิงเวียน ท้องเย็น สดชื่น ทุบทุบผสมแนวแก้ปวดเอว ล้างไต สเปรย์สลดพิษแก้ปวด เหน็บชา ตะคริว เสลดพังพอนแก้ปวดเมื่อย เจริญ โพลสดบดกับเกลือหินเมื่อย และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น หากท่านใดสนใจยาสมุนไพรแผนโบราณ ก็สามารถเลือกใช้บริการหรือขอซื้อเพิ่มเติมได้ที่ นายสมธ เข้าเพ็ง โทร. (09) 711 5542, (043) 449-143